

ทรัมป์มาแล้วไงต่อ! แนวโน้มเศรษฐกิจและกลยุทธ์การลงทุน 2025

จากมุมมอง SCB WEALTH

ทันทีที่ทรัมป์สาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการและเริ่มต้นทำงานตามนโยบายที่ได้หาเสียงไว้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 มกราคมที่ผ่านมา SCB WEALTH ทีมให้บริการด้านการบริหารความมั่งคั่งของธนาคารไทยพาณิชย์ก็ได้จัดงาน “Tomorrow’s Wealth: Key Investment Trends Defining 2025” ขึ้นในวันถัดมาทันที โดยมีผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจ และกลยุทธ์การลงทุนปี 2025 ไว้อย่างน่าสนใจพร้อมกับแนะนำบริการใหม่อย่าง Family Office ที่หลายคนอาจไม่เคยรู้ด้วย

ศก.โลก “ยาก” ศก.ไทย “แย่” แต่ยังมีโอกาส ดร.ปณญวัฒน์ ศรีสิงห์ นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส SCB EIC บรรยายในหัวข้อ Outlook 2025 “Challenges and Opportunities” มองว่าผลกระทบจากนโยบายในยุคทรัมป์ 2.0 ทำให้เศรษฐกิจโลกในปีนี้จะชะลอตัวลง เช่นเดียวกับเศรษฐกิจไทยที่เปรียบเสมือน “งูเล็ก” ที่ต้องอยู่ท่ามกลางการต่อสู้ของสองงูใหญ่อย่าง “สหรัฐ” และ “จีน” ในมุมมองเศรษฐกิจโลก ดร.ปณญวัฒน์ มองว่าในปี 2025 การขยายตัวของ “เศรษฐกิจจะชะลอลงจากปีก่อน” แม้แรงกดดันระยะสั้นจะลดลงตามทิศทางเงินเฟ้อและดอกเบี้ยที่ปรับลดลง แต่นโยบาย Trump 2.0 ของสหรัฐฯ จะทำให้ปัญหาสงครามการค้ารุนแรงขึ้น กระทบการค้า การลงทุน และการเคลื่อนย้ายแรงงาน อย่างไรก็ตาม หลายประเทศหลักได้เตรียมชุดมาตรการลดผลกระทบเชิงลบจาก Trump 2.0 ไว้บ้างแล้ว

ในมุมมองนโยบายการเงินโลกในปี 2025 จะเริ่มแตกต่างกันและมี ความไม่แน่นอนสูง โดยคาดว่า “ธนาคารกลางสหรัฐฯจะลดดอกเบี้ยรวม 50 BPS” น้อยกว่าที่เคยประเมินไว้ เพื่อรองรับความเสี่ยงเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่จะเพิ่มขึ้นจากการขึ้นภาษีนำเข้าและการกระตุ้นการลงทุนในประเทศ ขณะที่ “ธนาคารกลางยุโรปและธนาคารกลางจีนมีแนวโน้มลดดอกเบี้ยทั้งปี

125 BPS และ 50 BPS ตามลำดับ” มากกว่าคาดการณ์เดิม เพื่อดูแลเศรษฐกิจที่จะชะลอตัวลงจากนโยบาย Trump 2.0 ที่เป็นปัจจัยกดดันเพิ่มเติม สำหรับแรงกดดันเงินเฟ้อโลกอาจไม่แรงตัวมากนัก ส่วนหนึ่งเพราะเศรษฐกิจโลกแย่ลง “ราคาพลังงานโลกมีแนวโน้มต่ำลง” ตามอุปสงค์โลกชะลอตัวและการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันดิบในสหรัฐฯ จากนโยบายสนับสนุนของ Trump

เศรษฐกิจไทยในปี 2025 การขยายตัวของ “เศรษฐกิจไทยจะชะลอลงอยู่ที่ 2.4%” จากผลกระทบการกีดกันการค้ารุนแรงขึ้นจากนโยบาย Trump 2.0 เนื่องจากสินค้าส่งออกไทยไปสหรัฐฯ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสินค้าที่สหรัฐฯตั้งเป้าลดการค้าดุลการค้า สงครามการค้ารอบใหม่จะทำให้ไทยมีแนวโน้มนำเข้าสินค้าจีนมากขึ้น ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยทั้งตลาดในและนอกประเทศจะมีปัจจัยกดดันมากขึ้นส่งผลให้ “การส่งออกไทยเติบโตชะลอลง” โดยเฉพาะช่วงครึ่งปีหลังที่นโยบายกำแพงภาษีของสหรัฐฯ จะเริ่มกระทบหลายประเทศ

“การลงทุนภาคเอกชนจะกลับมาฟื้นตัวได้ในปี 2026 □ แต่ฟื้นไม่แรงมากนักจากความเปราะบางของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับผลกระทบจากสินค้าจีนเข้ามาตีตลาดและอุปสงค์ในประเทศซบเซา ในช่วงปีนี้ เศรษฐกิจไทยโดยรวมมีความเสี่ยงหลายด้าน ขณะที่ “รายได้ครัวเรือนยังฟื้นตัวจำกัด” ปัญหานี้ครัวเรือนจึงน่าจะใช้เวลาคลี่คลายส่งผลกระทบต่อบริโภคนภาคเอกชน ขณะที่ก็ต้องติดตามคุณภาพสินเชื่อรายย่อยทั้งระบบที่ยังเปราะบาง ท่ามกลางความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน

(ที่มา : MarketingOops!)



แบบ พ.๒

หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน
ตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนพิมพ์ พุทธศักราช ๒๕๕๐

เลขทะเบียน ๙๙๙ ๕๕๕ ๒๘๖๐

หนังสือสำคัญนี้ออกให้ไว้เพื่อแสดงว่า บริษัท ชัมเมอร์บี จำกัด โดย นางสาวพรพรรณ เตชานูวัตร์
เลขประจำตัวประชาชน ๓ ๑๐๐๘ ๐๐๖๖๕ ๙๓ ๖ เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อายุ ๓๕ ปี อาชีพ นักธุรกิจ
ถิ่นที่อยู่บ้านเลขที่ ๔๖๗/๔ หมู่ที่ - ซอย - ถนน บางแวก
แขวง / ตำบล บางไผ่ เขต / อำเภอ บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร
เป็น เจ้าของ หนังสือพิมพ์ชื่อ Prakard365 ประกาศ365

มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับ ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ บัญชี สังคม และลงประกาศ

ภาษาที่หนังสือพิมพ์จะออก ภาษาไทยชนิดของหนังสือพิมพ์ที่ออก เป็นแผ่นระยะเวลาที่ออกหนังสือพิมพ์ รายวันชื่อสำนักงานของหนังสือพิมพ์ บริษัท ชัมเมอร์บี จำกัดตั้งอยู่ ณ ที่ - เลขที่ ๔๖๗/๑ หมู่ที่ - ซอย -
ถนน บางแวก แขวง / ตำบล บางไผ่ เขต / อำเภอ บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานครชื่อสำนักงานของผู้โฆษณา บริษัท ชัมเมอร์บี จำกัดตั้งอยู่ ณ ที่ - เลขที่ ๔๖๗/๑ หมู่ที่ - ซอย -
ถนน บางแวก แขวง / ตำบล บางไผ่ เขต / อำเภอ บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานครชื่อโรงพิมพ์ที่พิมพ์ บริษัท ชัมเมอร์บี จำกัดตั้งอยู่ ณ ที่ - เลขที่ ๔๖๗/๑ หมู่ที่ - ซอย -
ถนน บางแวก แขวง / ตำบล บางไผ่ เขต / อำเภอ บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร

หนังสือพิมพ์ฉบับนี้ นางสาวพรพรรณ เตชานูวัตร์ เป็นผู้พิมพ์
นางสาวพรพรรณ เตชานูวัตร์ เป็นผู้โฆษณา
นางสาวพรพรรณ เตชานูวัตร์ เป็นบรรณาธิการ
บริษัท ชัมเมอร์บี จำกัด เป็นเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์

ออกให้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
(ลงชื่อ)นางสาวกนกอร ศักดาเดช

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ

พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนพิมพ์สำหรับจังหวัด กรุงเทพมหานคร